

NHÂN MÙA CHAY THÁNH, CÁN NÓI QUA VỚI MẸI NGUY CỐ TO LỢN ĐÓN TẾ MA QUỖ KỖ THÙ LUÔN CÁM ĐỀ CON NGỖỖI LÀM SỖ ĐỀ , SỖ TỖI KHIỖ N MỖ T HY VỖ NG ĐỖỖ C CỖ U RỖI ĐỖ VÀO NỖỖ C TRỖI HỖỖ NG PHÚC THIÊN ĐÀNG

HỖi:

Xin cha giỖi thích vỖ sỖ có mỖt cỖ a ma quỖ cá m đỖ con ngỖỖi trên trỖ n thỖ này.

TrỖ lỖi:

Nói vỖ ma quỖ (devils, ghosts) chúng ta cỖ n phân biỖt phân biỖt hai loỖi sau đây:

1-TrỖ c hỖt là có nhỖ ng hiỖ n tỖ ng kinh đỖ mà nhiỖ u ngỖỖi đã gỖ p thỖ y và tin đó là có hỖ n ma ngỖỖi chỖ t hiỖ n vỖ đỖ nhất đỖ m ngỖỖi còn sỖ ng. CỖ thỖ , cách nay trên 60 năm, trong làng cỖ a cha mỖ tỖi thuỖ c tỖ nh Hâ nam , mỖ tỖi đã kỖ cho tỖi nghe vỖ mỖt bà kia Ỗ m đau đã lâu ngày , chỖ a chỖ y tỖ n nhiỖ u tiỖ n mà không khỖi bỖnh, nên sinh buỖ n phiỖ n chỖ n nỖ n sao đó. Cho nên hôm lỖ kính Thánh CỖ Giuse- ngày 19 tháng 3- .Quan ThỖ y cỖ a làng. Bà ta đã xua các con cháu đi lỖ hỖt và Ỗ nhà mỖt mình, bà đã treo cỖ tỖ tỖ trong nhà. NgỖỖi con gái lỖ n đang đi lỖ Ỗ nhà thỖ bỖng cỖ m thỖ y có gì không yên trong lòng nên đã bỖ đỖ lỖ vỖ nhà thì thỖ y mỖ đang treo cỖ chỖ t.ChỖ đã tháo giầy cho bà lẫn xuỖ ng , bỖ đỖ t lên giỖỖ ng rỖi tri hô lên là mỖ tỖi trúng giố chỖ t !. ThoỖ t đỖ u dân làng cũng tin nhỖ vỖ y, vì bà này đã Ỗ m đau lâu ngày. NhỖ ng sau khi đem bà đi chôn Ỗ nghĩa trang cỖ a làng, thì lỖ thay có đàn chim lỖ đông vô sỖ kỖ , to và đen nhỖ quỖ bay Ỗ đâu vỖ đỖ u tỖ nghĩa trang nỖi chôn bà kia đỖ n nóc nhà bà Ỗ . MỖt sỖ sỖ hã i đã lan rỖ ng khỖ p trong làng đỖ n nỖi không ai dám ra ngoài vỖ đēm! Và tỖ đó dân làng đỖ u tin bà kia đã tỖ tỖ chỖ t dù con cái bà đỖ u không nói ra cho ai biỖt.ChỖ a hỖt, mỖt tỖi kia, bà già mỖ chỖ ng bà kia đang Ỗ m cháu nỖ m trong giỖỖ ng chỖ a ngỖ , thì con ma đã hiỖ n vỖ , mỖ cỖ a phòng rỖi lên tiỖ ng cỖỖi nghe rỖ t ghê sỖ . Nó tiỖ n lỖi giỖỖ ng bà mỖ chỖ ng nỖ m, giỖ mừng lên và đỖ a tay lỖ nh lỖ o sỖ vào mỖt bà và nói : con vỖ thăm mỖ đây ! bà già sỖ hã i mỖ ng nó rỖ ng : mà y xéo ngay đi ,kiỖ p nào vỖ kiỖ p đó.ĐỖ ng vỖ đây làm khỖ cho con cháu mà y nỖ a ! Tao lỖ y tên cỖ c trỖ ng Giêsu Maria Giuse mà trỖ mà y ! Nghe thỖ , con ma lỖ i lỖ ng lỖ đi ra vào trong đēm tỖi. Bà già kia đã đem chuyỖ n hỖi hù ng này kỖ cho mỖ tỖi,có tỖi ngỖi đó nghe ! eo Ỗi sỖ quá, tỖi chỖ nghe kỖ lỖi mà đã thỖ y sỖ hã i vô cùng. ChỖ a hỖt, còn chuyỖ n lỖ nỖ a là mỖi năm trỖ c ngày LỖ kính Thánh Giuse, ngày 19 tháng 3, đàn chỖ m lỖ kia lỖ i bay vỖ làng , đỖ u tỖ nghĩa trang chôn bà tỖ tỖi kia đỖ n nóc nhà cỖ a bà Ỗ y Ỗ . Sau LỖ , chúng lỖ i bay đi khỖ i làng ! chính tỖi- khi Ỗ y- đã cùng đám trỖ trong làng đi đánh đuyỖi nhỖ ng con chim kia bay vỖ làng trỖ c ngày LỖ Kính Thánh Giuse.NhỖ ng tỖ 60 năm nay sỖ ng xa quê hỖ ng, tỖi không biỖt đàn chim kia còn bay vỖ làng mỖi năm nỖ a không. TỖi đỖ đỖ nh vỖ thăm VN trong năm nay (năm 2020) và sỖ vỖ quê Ỗ làng Doãn, HuyỖ n Bình LỖ c, TỖ nh Hanam đỖ hỖi nhỖ ng ngỖỖi lỖ n tuỖi trong làng vỖ hiỖ n tỖ ng ma quã i nói trên. .

Ỗ MỖ cũng có hiỖ n tỖ ng tỖ ng tỖ . vì có nhỖ ng nhà đỖ c gỖ i là "Haunted houses" (có ma ám Ỗ nh) không ai dám Ỗ vì tin là có ma hiỖ n ra nhất ngỖỖi sỖ ng. BỖ n thân tỖi, khi còn làm phó xỖ Ỗ mỖt giáo xỖ kia, có mỖt giáo dân ngỖỖi MỖ-Tây CỖ mỖt hôm đã đỖ n xin tỖi làm phép nhà cho bà ta vì bà nói thỖ nh thoỖ ng vỖ đēm ,bà nghe có tiỖ ng la hét và tiỖ ng nỖ c chỖ y tỖ phòng tỖ m kỖ bên phòng ngỖ cỖ a bà , mỖ c dù trong nhà chỖ có hai vỖ chỖ ng già và không ai sỖ đỖ ng phòng tỖ m vỖ đēm! TỖi đã đỖ n làm phép nhà cho bà và sau đó không thỖ y bà nói gì vỖ viỖ c sỖ hã i kia nỖ a.

NhỖ vỖ y, chỖ c chỖ n có nhỖ ng "hiỖ n tỖ ng bỖ t thỖ ng" xỖ y ra mà ngỖỖi ta gán cho là có ma quỖ xuỖ t hiỖ n đỖỖi nhiỖ u hình thỖ c đỖ nhất đỖ m hay quỖ y phá ngỖỖi sỖ ng. Giáo HỖi không đỖ a ra mỖt giỖi thích rõ nào vỖ nhỖ ng hiỖ n tỖ ng này, mỖ c dù tin có chuyỖ n ma quỖ ám hỖi con ngỖỖi

nên cho đến nay, Giáo Hội vẫn sử dụng phép "trừ quỷ, trừ tà" (Exorcism) được Giáo Quy định đưa phép trao cho một linh mục nào thi hành khi cần đến.

Xưa kia, khi còn đi rao giảng Tin Mừng Cựu Ước, Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần "trừ quỷ" nhập vào làm kẻ nhiều người. Đi hình là trừ quỷ họ có người kia đã bị mất lý trí nhập và hành họ rất khốn khổ. Chúa đã trừ chúng ra khỏi nhân và cho chúng nhập vào đàn heo và lao xuống vực thẳm chết. (Lc 8: 26-31). Lần nữa, "các thiên ô uế, họ thấy Đức Giêsu thì sợ mình dẫm chân Người và kêu lên: Ông là Con Thiên Chúa. Nhưng Người đã cấm người chúng không được biết Người là ai." (Mc 3: 11-12).

Quả là lên khi bị Chúa trừ ra khỏi các nhân nhân của chúng và không cho phép chúng nói Người là ai (Lc 4: 40-41). Tin Mừng Thánh Matthêu cũng thuật lại trừ quỷ họ mất người bị quỷ ám khi nhìn cho mù lòa và câm. Chúa đã trừ quỷ ra khỏi anh ta khi nhìn anh lại được trông thấy và nói được. (Mt 12: 22-23). Đức bà, Chúa đã trừ 7 quỷ ám họ mất phép tên là Maria Ma-đa-la. (Lc 8 : 2) . Bà này sau đó đã đi theo Chúa cho đến khi Người chết trên thánh giá. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên đã đến viếng Mộ Chúa sáng ngày thứ nhất trong tuần và đã được gặp Chúa hiện ra và báo đi loan báo tin mừng Chúa Phục Sinh cho các môn đệ Người. (Mt 28: 1-10; Ga 20: 11-18) Thánh Phaolô cũng nhân danh Chúa Kitô trừ quỷ nhập vào một phép chuyên nghề bói toán, được bóng:

"Nhân danh Đức Giêsu-Kitô, ta truy n cho người phạm tử kẻ nhiều người này. Ngay lúc ấy quỷ thần liền xuất ra" (Cv 16: 18)

Nhưng phải nói ngay là, những trừ quỷ họ và ám họ nhiều người sống nói trên, kẻ cần những chuyên ma quỷ hiện hình để quỷ phá người sống, tất cả chúng có tác dụng làm cho người ta sợ hãi, khốn khổ về thể xác mà thôi, chứ không có gì phạm tử lo sợ về phạm nhân.

Điều đáng lo sợ về phạm nhân, hay phạm nhân của người chúng ta là có lo ma quỷ không hiện hình để phá phách, hay ám họ ai về thể xác, nhưng vô hình cám dỗ con người về nhiều chi tiết của tình xác khi nhìn cho rất nhiều người đã và đang ngã theo chúng để làm những sự xấu, sự tội những chúng ta thấy rõ bị mất của chúng trong cách sống của bất bao người phạm tử trên trần thế xưa và nay. Đó là những kẻ đang giết người, giết thai nhi, hãm hiếp phạm tử. oán thù mù n làm họ nhiều khác. Đức bà đó là những kẻ đang buôn bán phạm tử, bán cóc trẻ n để bán cho bọn ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và dâm (child prostitution) rất khốn khổ và tội lỗi nhiều trên thế giới tội hóa, vô luân vô đạo này. Tất cả những kẻ đã và đang làm những sự xấu nói trên đều bị chi phạm hay cám dỗ bởi thể ma quỷ gọi là Satan và bè lũ

2- Đó là Quỷ Satan và bè lũ:

Loài "ma quỷ" này không hiện ra để làm cho ai phạm tử khi phạm tử, nhưng lại vô hình ám họ con người cách đáng sợ hơn, về những người mà chúng cám dỗ rất tinh vi và thâm để mong lôi kéo con người ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, làm nô lệ cho chúng khi nhìn mất hy vọng được cứu rỗi. Đưa vào Nước Trời vui hưởng Thánh Nhan Chúa, là Nguồn mọi an vui và hạnh phúc mà của cải tiền bạc trần gian không thể mua hay đổi được

Đó chính là loài ma quỷ mà Thánh Phêrô đã cảnh cáo và ví chúng như "sự tối tăm đối với người mù" (1 Pr 5: 8)

Đây là thể quỷ mà Kinh Thánh và Giáo lý của Giáo Hội nói về "mất Thiên Thần đã sa ngã để trở thành quỷ Satan" và kéo theo các Thiên Thần khác lên cùng với Thiên Chúa và không hề ăn năn sám hối xin tha thể vĩnh viễn là những kẻ phạm tử, mù n lôi kéo con người đi theo chúng để chúng cùng với Thiên Chúa là tình yêu, công bình và thánh thiện. (x. SGLGHC s 391-394)

Thánh Gioan, trong Sách Khải Huyền, đã gọi loài ma quỷ hay Sa-tan này là Con Mãng xà, tức Con Rắn xưa:

"Bây giờ tôi thấy mặt Thiên Thần trên xuồng, tay cầm chìa khoá vòng thừng và mặt dây xích lớn. Ngồi bên tay Con Mãng Xà, tức là Con Rồng, cũng là ma quỷ hay Sa-tan, và xích nó kéo dài ngàn năm." (Kh 20: 1-20)

Nói rõ hơn, loài ma quỷ này được xem như "những Thiên Thần đã sa ngã" vì đã kiêu căng chống lại Thiên Chúa và đã bị đọa binh thiên quốc của Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-e đánh bại. Đây mới là loài "ma quỷ" mà chúng ta phải khiêng đi và để phòng để không sa vào cái bẫy của chúng như Thánh Phêrô đã ân cần nhắc nhở chúng ta sau đây:

"Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rờn quanh tìm mồi cắn xé." (1 Pr 5: 8)

Như sư tử đói rờn quanh tìm mồi ăn sống nuốt tươi thì nào, thì ma quỷ cũng ngày đêm rình rập để cướp linh hồn chúng ta bằng mọi mưu chước của nó như vậy.

Như thế, loài ma quỷ này mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất mà chúng ta phải tỉnh thức để phòng, và nên nhớ rằng Chúa để chúng hoạt động để sống trong tình thế của Chúa và có hy vọng được cứu rỗi như công nghiệp của chuộc vô giá của Chúa Kitô.

Quả Satan và bè lũ "rờn quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây" như chính Satan đã trở lại Thiên Chúa khi nó muốn thách thức Thiên Chúa về lòng tin và yêu mến của ông Gióp trong cơn thử thách nặng nề. Chúa cho phép nó được đem đến của cải, tài sản của ông Gióp nhưng không được đem đến mạng sống của ông. (Gióp 1: 9: 12)

Chính vì mục đích của chúng là lôi kéo con người ra khỏi tình thân với Chúa nên Quả Satan và bè lũ đã và đang xô đẩy quá nhiều người xuống vòng thừng mặt đất, vì đã dể dặt nghe theo chúng để phạm những tội ghê gớm như giết người hàng loạt, phá thai không gẫm tay, hận thù, trộm cắp, ham mê khoái lạc (Hedonism) và dâm ô thác loạn, chơi bời Thiên Chúa để tôn thờ tiền bạc và của cải vật chất, buôn bán người và trẻ em bán cho bọn ma cô tú bà hành nghề mãi dâm và dâm rớt khốn nạn, và tội lỗi, trong khi đang đang trải qua sự đau khổ, nghèo đói của bất bao người không may mắn khắp nơi trên thế giới. Để các bất các quốc gia được được, được tài, tham quyền cố vị để vờ vờ vật của cải, làm giàu cho bọn thân và phe nhóm, trong khi nhậm mệnh bất tại trước những bất công xã hội và suy thoái nặng nề vô luân thế giới. Tất cả những tội: thế giới đang sống và văn hóa của sự chết vì Satan đang thực sự quá nhiều người khắp nơi trên thế gian tục hóa, vô luân vô đạo ngày nay.

Tội đầu tiên, chính quỷ Satan, trong hình thù con rắn, đã cám dỗ bà Eva ăn trái cấm trong Vườn Đàng, khiến con người đã mất tình thân với Thiên Chúa và mang sự chết vào trần gian như ta được thấy trong Sách Sáng Thế., và Thư Rôma của Thánh Phaolô. (x. St 3: 1-6; Rm 5: 12)

Sau này, cũng chính quỷ Satan đã dám đem cám dỗ Chúa Giêsu ba lần trong rừng vắng, nên Chúa ăn chay chịu nguy hiểm. Chúa đã đánh bại và quát mắng nó: "Satan kia xéo đi." (Mt 4: 10) Chúa đã đánh bại Satan với Thiên Khí của Thiên Chúa như là Người đã nói với dân chúng chống lại kẻ nịnh của Người và trở lại ra khỏi mặt nhân bản nó làm cho cảm và mù mắt:

"...còn ngươi Tôi đưa vào Thiên Khí Thiên Chúa mà trở lại thì quỷ là triêu để Thiên Chúa đã đem lại các ông." (Mt 13: 28)

Sau này, cũng Satan đã "nhập vào Giuđa" sau khi môn đệ này ăn miếng bánh Chúa trao cho trong đêm Tiệc Ly cuối cùng. Và y đã ra đi trong đêm tối để thi hành việc trao nộp Chúa cho bọn Thiên thần và kẻ mặt Do Thái. (Ga 13: 27)

Trước đó, Chúa Giêsu cũng đã nói với Phêrô về hiểm họa cám dỗ của Satan như sau:

"Si-mon, Si-mon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người筛 sào." (Lc 22: 31)

Sàng như sàng sào, nghĩa là cám dỗ mãnh liệt cho ta sa ngã. Vì thế, Chúa đã nhắc thêm cho Phêrô và các môn đệ Người phải luôn tỉnh thức mà chịu nguy hiểm như sau:

"Anh em hãy canh thức mà cứu nguy nạn kẻ sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thịt xác thì yếu đuối." (Lc 14: 38)

Chúa phôi nhồi các môn đồ Ngồi và tất cả chúng ta nhờ vậy vì Ngồi bị tống Satan và bè lũ luôn rình rập tống giây tống phút để cám dỗ con ngồi phôi mồi nghich cùng Thiên Chúa nhồi chúng luôn thù nghich Thiên Chúa và không muồi n cho ai thuồi c vồi Thiên Chúa nồi a.

Tóm lồi, ma quồi là mồi t thồi c thồi không thồi chồi i cầi đầi c. Chúng có mồi t cách vô hình trên trồi n gian, sau khi đã phôi n nghich cùng Thiên Chúa và bầi trồi c xuồi t ra khồi i Thiên Đàng nhồi Kinh Thánh và giáo lý cầi a Giáo Hồi i đầi y. Chúng quồi thồi c là kồ thù đáng sầi cho mồi i ngồi i tín hầi u chúng ta, vì âm mầi u thâm đầi c cầi a chúng muồi n lồi kéo chúng ta ra khồi i tình thầi ng và tình thân vồi i Chúa, khi n ta mồi t hy vồ ng đầi c cầi u rồ i nhồi công nghiồ p cầi u chuồi c cầi a Chúa Kitô.

Do đó, muồi n đầi c cầi u rồ i, muồi n thuồi c vồi Chúa đầi hầi ng Thánh Nhan Ngồi i trên cồ i vồ i hầi ng, chúng ta không thồi coi thầi ng sầi có mồi t cầi a ma quồi hầi ng tồ nh thồi c và rình rồ p bên ta ngày đêm để cám dỗ ta làm nhồi ng gì trái nghich vồ i tình thầi ng, công bình và thánh thầi n cầi a Thiên Chúa là Cha cầi c tầi c cầi lạnh; Đầi ng giồ u lòng yêu thầi ng nhồi ng gồ m ghét mồi i tầi i lồi i, vì tầi i lồi i là do ma quồi gây ra nhồi Thánh Gioan Tông Đầi đã đầi y đầi i đầi y:

"Ai phôi mồi tầi i thì là ngồi i cầi a ma quồi

Vì ma quồi phôi mồi tầi i tồ lúc khồi i đầi u

Sầi đầi Con Thiên Chúa xuồi t hầi n

Là đầi phá hầi y công vồ i cầi a ma quồi ." (1Ga 3:8)

Vồ y chúng ta phôi i luôn tồ nh thồi c, luôn cầi u nguy nạn và đầi phòng đầi không sa chước cám dỗ cầi a ma quồi , là kồ triồ t đầi khai thác sầi yồ u đầi i cầi a bầi n tính con ngồi i và gồ ng xồ u cầi a thồ gian, cầi a môi trồ ng xã hầi đầi mong xô chúng ta xuồi ng vồ i thồ m hầi mồi t đầi i đầi i cùng vồ i chúng..

Cho nên, muồi n đầi c cầi u rồ i đầi vào Nồ c Thiên Chúa mai sau, tầi t cầi chúng ta , nhồi ng ngồi i may mầi n có đầi c đầi c tin, phôi i cầi ng quyồ t chồ ng lồi i Satan và bè lũ đầi không phôi mồi tầi i và mồi t hy vồ ng đầi c cầi u rồ i nhồi công nghiồ p cầi u chuồi c cầi a Chúa Kitô.

Chúa Kitô đầi n trồ n giầi đầi hy sinh mồ ng sầi ng mình làm "giá chuồi c cho muồ n ngồi i" (Mt 20:28) nhồi ng Chúa không tiêu đầi t hầi t mồi i tầi i lồi i và kồ gây ra tầi i lồi i là ma quồi . Do đó, muồi n đầi c cầi u rồ i đầi vào hầi ng hầi nh phồ c Nồ c Trồ i vồ i Chúa sau khi hoàn tầi t hành trình con ngồi i trên trồ n thồ này, chúng ta chồ quên sầi có mồi t cầi a tầi i lồi i và ma quồi đầi phôi i liên lồ chiồ n đầi u chồ ng lồi i chúng vồ i i n Chúa phù giúp cho đầi n phút sau cùng cầi a mồi i ngồi i chúng ta trên trồ n gian này.Phồ ng pháp hầi u hầi n đầi chiồ n thồ ng tầi i lồi i và ma quồi là phôi i siềng năng cầi u nguy nạn vì " không có Thồ y anh em không làm gì đầi c."(Ga 15:5) Nghĩa là không có i n Chúa phù giúp thì chúng ta không đầi vồ t qua mồi i cám dỗ cầi a ma quồi , cầi a xác thồ t yồ u đầi i và lồi cuồ n mồ nh mồ cầi a thồ gian vồ i quá nhiồ u gồ ng xồ u và đầi p tầi i.

Tóm lồi i, tầi i lồi i và ma quồi có mồi t trong trồ n gian và i quanh mồi i ngồi i chúng ta đầi mong lồi i kéo chúng ta ra khồi i tình thầi ng và thân tình vồ i Chúa khi n mồi t hy vồ ng đầi c cầi u rồ i nhồi công nghiồ p cầi u chuồi c vô giá cầi a Chúa Kitô.Do đó, muồi n chiồ n thồ ng ma quồi và tầi i lồi i, mồi i ngồi i tín hầi u chúng ta phôi i luôn cầi u nguy nạn, nhồ t là năng rồ c Minh Thánh Chúa Kitô đầi đầi c tăng sầi c mồ nh thiềng liềng trong cuồ c chiồ n chồ ng tầi i lồi i và ma quồi là kồ gây ra mồi i tầi i lồi i qua các cầi n cầi m đầi liên lồ và tinh quái cầi a chúng.Amen.

Ồ c mong nhồi ng giồ i đầi p trên thồ a mắi câu hầi i đầi t ra.Amen

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huyn

Houston, Texas USA.

